



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ และดำเนินการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข), และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง และเงื่อนไขการจัดจ้าง ดังนี้

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายกิตติรัตน์ แซ่เตีย	๐๑๐๐๑	

๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวจิรัญญา พิมพ์ปะทัง	๐๒๐๐๒	
๒	นายสุจิตร์ สุระชาติ	๐๒๐๐๕	
๓	นางสาวตุลาพร เลขะสันต์	๐๒๐๐๔	
๔	นางสาวอังคณา สาขา	๐๒๐๐๖	
๕	นางสาววิชุดา ยาหอม	๐๒๐๐๓	

เงื่อนไขการจัดจ้าง

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง จะแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ มีมติเห็นชอบ และบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๒. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้นหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด แม้จะเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง และจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งทันที

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบพิตร มุขสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้ง